



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>พัฒนาแอปฯ 'หมอรู้จักคุณ'</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุม สป.สธ. ครั้งที่ 2/2561 ว่า สสจ.พิษณุโลก รพ.พุทธชินราช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมมือกันพัฒนาแอปพลิเคชัน “หมอรู้จักคุณ” ช่วยให้ผู้ป่วยติดตามข่าวสารด้านสุขภาพ ดูประวัติสุขภาพของตนเอง เช่น ดัชนีมวลกาย ระดับความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด เมื่อมีปัญหาสุขภาพสามารถขอคำปรึกษาจากทีมหมอบริการครบ 24 ชั่วโมง ผ่านการส่งข้อความหรือ Video call กรณีฉุกเฉินเรียกบริการสายด่วน 1669 ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว แอปฯ จะส่งตำแหน่งที่อยู่ผ่าน GPS และข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยไปยังศูนย์สั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน ทำให้รักษาได้อย่างถูกต้องและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถค้นหาข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยด้วยเทคนิคการจดจำใบหน้า (Face ID) ในกรณีผู้ป่วยไม่สามารถให้ข้อมูลได้ รวมทั้ง แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ยังใช้เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการ งานรักษาพยาบาล งานส่งเสริมสุขภาพ การให้คำปรึกษา และใช้ดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบที่ยังไม่ใช้ผู้ป่วยอีกด้วย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ง่ายต่อการใช้งาน</p> <p>นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอนวัตกรรมเด่นที่เป็น best practice ของจังหวัดพิษณุโลก อาทิ การใช้หุ่นยนต์ผสมยา ระบบหุ่นจำลองการรักษา ระบบรังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ณ รพ.พุทธชินราช การใช้แอปฯ การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ทางไกลในชนบท (NU MED) ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การใช้แอปฯ หมอรู้จักคุณ ณ รพ.สต.สระโคก และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพของเอกชน ณ วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่</p>
กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ thainews.prd.go.th	<p>เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 100 ปี สธ.ไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. เป็นประธานกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 100 ปี สาธารณสุขไทย ที่สวนชมม่าน อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสที่มีการประชุม สป.สธ.สธ. ครั้งที่ 2 มีผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกว่า 500 คน ภายในงานมีการนำเสนอผลงานสาธารณสุขเด่นของเขตสุขภาพที่ 2 และเปิดนิทรรศการ 100 ปีสาธารณสุข</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>พาราควอต</p> <p>-เสนอข่าว นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า ในการประชุม ครม. พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ยุติธรรม ได้ขอความร่วมมือจาก .เกษตรฯ และก.สาธารณสุข แก้ปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง โดยให้ก.เกษตรฯ เร่งรัดตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็ว ซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสารพิษในอาหารและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรค่อนข้างน้อย ได้อนุญาตให้นำภาคเอกชนที่ได้ใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรมาช่วยตรวจด้วย เชื่อว่าจะทำให้การตรวจสอบทำได้รวดเร็วขึ้น ส่วนเรื่องสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างอาจส่งผลกระทบต่อเด็กในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู นั้น ต้องมีการตรวจสอบว่าเด็กได้รับผลกระทบจากสารในอาหารหรือสารพิษชนิดอื่น มั่นใจว่าเมื่อก.เกษตรฯ และก.สาธารณสุขทำงานร่วมกัน จะทำให้มีความชัดเจนมากขึ้น</p> <p>สำหรับสารพาราควอต ขณะนี้เรื่องอยู่ในการพิจารณาของ กกก.ควบคุมวัตถุอันตราย ซึ่งกำหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการภายใน 90 วัน ทราบว่าก.สาธารณสุขส่งผลการตรวจสอบ เรื่องผลกระทบต่อร่างกายแล้ว ถ้ากกก.ควบคุมวัตถุอันตรายมีมติว่าสารดังกล่าวเป็นพิษต่อร่างกาย จะมีการเพิกถอนใบอนุญาตการใช้สารนี้แน่นอน</p> <p>ขณะที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ย้ำว่าการเพิกถอนใบอนุญาตต้องทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยแนวทางแก้ไขของกระทรวงเกษตรฯ คือ 1.เร่งรัดตรึงรังคให้มีการใช้สารอินทรีย์ สารธรรมชาติมาแก้ไขปัญหาศัตรูพืช 2.หากจำเป็นต้องใช้สารเคมี ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ สังคมโพสต์ทูเดย์	<p>เคร่งครัด 3.สารเคมีที่สามารถจำหน่ายได้ ต้องเป็นสารเคมีที่ได้รับการตรวจพิสูจน์อย่างถูกต้อง</p> <p>-กล่าวว่า สารพาราควอตเป็นเรื่องใหญ่ที่รวม.เกษตรฯ ต้องตัดสินใจอย่างทูลงกล้าในการระงับการใช้ เพราะทั้งสาธารณสุข อุตสาหกรรม และเกษตร มีมิติร่วมกันให้ยกเลิกพาราควอต เนื่องจากมีการพิสูจน์มาอย่างต่อเนื่องว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p>
ไทยรัฐ ช่อง 3	<p>ยักยอกเงินโรงพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวัฒน์ ธาตุเพชร ผอ.โรงพยาบาลกมลาไสย เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ .กมลาไสย เมื่อช่วงปลายเดือนพ.ย. 2560 เพื่อดำเนินคดีกับ นายเสกสรร พรรณขาม พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในข้อหาเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ โดยนายเสกสรรมีหน้าที่รับเงินค่ารักษาของผู้ป่วย พร้อมเอกสารจากนางป้อมศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ที่ทำหน้าที่เก็บ เงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินของ รพ.นำไปฝากธนาคาร แต่จากการตรวจสอบย้อนหลังพบว่า มีการยักยอกเงินสดออก ไปวันละ 5,000-10,000 บาท ตั้งแต่ปี 2557-2560 ทำให้รายรับของ รพ.หายไปกว่า 5 ล้านบาท ได้รายงานต่อนพ.สสจ.กาฬสินธุ์ มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง อยู่ระหว่างประเมินผล และรวบรวมเอกสาร และได้รายงานต่อปลัด สธ. โดยนายเสกสรรได้สั่งให้ออกจากตำแหน่ง ส่วนนางป้อมศรี ให้ไปช่วยราชการที่สสจ.กาฬสินธุ์</p> <p>ด้าน ร.ต.อ.ปรัชญา ตันสกุล พนักงานสอบสวน สภ .กมลาไสย กล่าว ว่า เจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อกล่าวหาเป็นพนักงานยักยอกทรัพย์ และได้รวบรวมเอกสารการปลอมแปลงใบนำส่งเงิน ยื่นต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ดำเนินคดีต่อไป</p>
ไทยโพสต์ เว็บไซต์ข่าวสด M2F	<p>ทำร้ายพยาบาลรพ.นางรอง</p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจสภ.นางรอง คุมตัวผู้ต้องสงสัยเป็นวัยรุ่น 2 คน บุกรอกพักพยาบาลหญิง ภายใน รพ.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ใช้มีดจี้คอ น.ส.เอ อายุ 24 ปี พยาบาลวิชาชีพ แผนกอายุรกรรมชาย คาดหวังขึ้นใจและชิงทรัพย์ แต่เหยื่อต่อสู้ขัดขืนทำให้ถูกมีดบาดนิ้วกลางข้างซ้ายจนเอ็นขาด ส อบสวนเบื้องต้นพบว่า ผู้ต้องสงสัยมีปัสสาวะสีม่วงทั้งคู่ รับสารภาพว่าเสพยาบ้ามาคนละ 1 เม็ด แต่ปฏิเสธไม่ได้ก่อเหตุทำร้ายพยาบาล</p>
เพจกระทรวงสาธารณสุข	<p>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ โบราณ แมน แจ้ง ว่า มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางเฟซบุ๊ก เพจ ชื่อ “กับแก้ม” รายละเอียดตามลิงค์</p> <p>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1577426372334955&id=904896209587978</p>
เรื่องเล่าเช้านี้	<p>พบไส้เดือนในกล่องข้าวโรงอาหาร รพ.หาดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว มีผู้แชร์ภาพสัตว์คล้ายไส้เดือน ความยาว 10-20 ซม. ในกล่องอาหารที่ซื้อจากร้านในโรงอาหารของ รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งรองผอ.ฝ่ายบริหาร รพ.หาดใหญ่ทราบเรื่องแล้ว ได้สั่งให้พักร้านที่จำหน่ายเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง รวมทั้งจะมีการแถลงข่าวต่อไป</p>
ไทยรัฐ	<p>วัคซีน HPV</p> <p>-เสนอข่าว สธ. ร่วมกับ สปสช. ขยายการให้บริการวัคซีน HPV ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.2560 แก่นักเรียนชั้นป. 5 ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยสำนักอนามัย กทม. ได้ให้บริการวัคซีน HPV โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่นักเรียนหญิงชั้นป. 5 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งให้ความรู้โรคมะเร็งปากมดลูก</p>
เดลินิวส์	<p>พัฒนางานกู้ชีพฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รอง ประธาน สนช. คนที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน เป็นประธาน การลงนามบันทึกความร่วมมือของคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สนช. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 หน่วยงาน ได้แก่ สภากาชาดไทย สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย มูลนิธิเมาไม่ขับ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความร่วมมือในภารกิจการช่วยเหลือประชาชนให้เกิด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมอบประกาศชมเชย “บุคคลผู้มีจิตอาสา กรณีกู้ชีพพลุกเจิน” ให้กับ น.ส.พีรยา แซ่น้ำ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู สน.วัดพระยาไกร ที่ได้ปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ก่อนนำส่งโรงพยาบาล เพื่อเป็นกำลังใจในการทำมาความดีและเป็นแบบอย่างแก่สังคมต่อไป โดยการลงนามความร่วมมือครั้งแรก คณะกรรมการและหน่วยงานร่วมบูรณาการได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม เป็นผลสำเร็จระดับหนึ่ง อาทิ โครงการจัดทำช่องทางพิเศษสำหรับรถกู้ชีพพลุกเจิน โครงการตู้โทรศัพท์ช่วยชีวิต</p>
โพสต์ทูเดย์ ข่าวสด	<p>การฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จประมาณ 4,000 คนต่อปี อยู่ในวัยทำงานมากที่สุด และวัยสูงอายุเป็นอันดับ 2 โดยสาเหตุการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ 3 อันดับแรก คือ ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด โรคเรื้อรังทางกาย และโรคซึมเศร้า กรมฯ ได้ใช้มาตรการป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำ ควบคู่กับการเพิ่มการเข้าถึงบริการ โดยเชื่อมโยง ข้อมูลผู้พยายามฆ่าตัวตายในระบบฐานข้อมูลสาธารณสุข พัฒนาเครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มป่วย มีภาวะสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ เป็นโรคซึมเศร้า 2.กลุ่มเสี่ยง มีปัญหาโรคเรื้อรัง, ติดบ้านติดเตียง และ 3.กลุ่มดี ในชมรมผู้สูงอายุ</p> <p>นพ.ปทานนท์ ขวัญสนิท จิตแพทย์สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา เปิดเผยว่า ตำรวจ มีความเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงมากเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไป โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 2 อันดับแรกคือ ภาวะวิกฤติในชีวิต และปัญหาสุขภาพจิต ที่พบบ่อยได้แก่ อาการซึมเศร้า อาการโรคจิตและใช้สารเสพติด และยังมีโอกาสพบเหตุการณ์สะเทือนขวัญเสี่ยงเกิดโรค PTSD ซึ่งหากไม่ได้รับการบำบัดจะเพิ่มความเสี่ยงต่อพฤติกรรมฆ่าตัวตาย โดยจากการเก็บข้อมูลการฆ่าตัวตายของตำรวจในประเทศไทย พบว่าตั้งแต่ปี 2551-2555 มีการฆ่าตัวตายเฉลี่ยปีละ 29 นาย และเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยปีละ 34 นาย ในปี 2557 กลุ่มที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ยศตบตำรวจ และรับผิดชอบงานป้องกันและปราบปรามคนใกล้ชิดควรสังเกตอาการเตือน เช่น การพูดถึงการตายเชิงเสี่ยง อารมณ์ที่ผิดปกติไปจากเดิม โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง</p>
เพจกระทรวงสาธารณสุข	<p>โฆษณาเกินจริง</p> <p>-ผู้ใช้เฟซบุ๊กใช้ชื่อ wadsananuchtan แจ้งข้อมูลว่า มีการโฆษณาขาย ผลิตภัณฑ์ทางเฟซบุ๊กเพจชื่อ NAX ทิชชู่กูดักกระจ่างใสภายใน 3 นาที มีการโฆษณาว่าแค่ใช้เช็ดผิเป็นประจำ ทำให้ผิวขาวกระจ่างใส ไม่ต้องกิน ไม่ต้องทา จึงไม่เป็นอันตรายต่อตัว</p>
ไทยโพสต์	<p>ระบบเตรียมเอกสารตำรวจแผนปัจจุบัน</p> <p>-เสนอภาพข่าว ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัดชันแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นพ.วันชัย สัตยาวิฑูพิงศ์ เลขานุการ อย. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือในการสนับสนุนการใช้ระบบเตรียมเอกสารตำรวจแผนปัจจุบัน NVIFDA โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการวัดชันแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ</p>
มติชน	<p>เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม</p> <p>-เสนอข่าว อย. กรมควบคุมมลพิษ สคบ. กรมประชาสัมพันธ์ สถาบันพลาสติก สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมมือกันในการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกหุ้มฝาขวดได้ 2,800 ล้านชิ้น/ปี หรือ 520 ตัน/ปี</p> <p>นายวันชัย ศรีทองคำ (รักษาการ) ผชช.ด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร อย. กล่าวว่า น้ำดื่มบรรจุขวดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ สธ.กำหนดให้เป็นอาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ผู้ผลิตต้องขออนุญาตผลิต ขอรับเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์ และแสดงฉลากให้ถูกต้อง อย. จึงร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตาม “โครงการความร่วมมือการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม” เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 เป็นต้นไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>ตรวจชุดสังฆทาน -เสนอข่าว พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการ สคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดทำฉลากสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม 11 แห่ง ในเขตกทม.และปริมณฑล โดยสุ่มตัวอย่าง 250 ตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่จัดทำฉลากสินค้าถูกต้อง มีเพียง 5 ตัวอย่างที่ไม่จัดทำฉลากสินค้า โดยเป็นผู้ผลิตและบรรจุชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม 2 ราย ซึ่งมีความผิดตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากของ สคบ. มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเป็นผู้ผลิต ผู้ส่ง หรือนำเข้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เมื่อตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆ บนฉลากสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ตามประกาศ สธ. ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2553 เรื่องการแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ ของอย. พบว่าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมที่มีการนำอาหารมาบรรจุไม่มีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อหรือชนิดอาหาร วัน เดือน ปี ที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อน 11 ตัวอย่าง มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522</p>
<p>ทีวีช่อง 5 MBT สยามรัฐ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ BANGKOK POST</p>	<p>แอปพลิเคชัน TEEN'S MIND -เสนอข่าว พญ .อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย แฉลงข่าวเปิดตัว “แอปพลิเคชัน TEEN'S MIND เครื่องมือสร้างความเข้าใจลูกวัยรุ่น” ว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย โดยปี 2559 ไทยมีอัตราการคลอดของแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ถึง 42.5 คนต่อวัยรุ่นหญิง 1,000 คน สูงเป็นอันดับต้นๆ ของภูมิภาค ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ คือ ขาดความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา ขาดทักษะและความเท่าทันต่อการดูแลอารมณ์ของตนเอง และช่องว่างของการสื่อสารภายในครอบครัว สิ่งที่จะช่วยเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีให้กับครอบครัวได้ คือการสื่อสารกันอย่างเข้าใจ สธ.จึงร่วมกับ ม.มหิดล และ สสส. พัฒนาแอปพลิเคชัน TEEN'S MIND เครื่องมือสร้างความเข้าใจลูกวัยรุ่นขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในยุคดิจิทัลที่จะเป็นตัวช่วยของพ่อแม่ผู้ปกครองในการเข้าใจและสื่อสารพูดคุยกับบุตรหลานวัยรุ่นได้ดียิ่งขึ้น</p>
<p>สยามรัฐ ไทยรัฐ มติชน</p>	<p>เนื้องอกในสมอง -เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เนื้องอกในสมองคือ เนื้อที่เกิดจากการเจริญเติบโต อย่างผิดปกติของเซลล์ในสมองไปรบกวนระบบประสาทและการทำงานของสมอง ทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ปวดหัว คลื่นไส้ มีปัญหาด้านพฤติกรรม บุคลิกภาพ เป็นต้น เนื้องอกในสมองมี 4 ระดับ โดยวัดตามลำดับการเจริญเติบโตของเนื้องอกและโอกาสในการกลับมาเป็นอีก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.เนื้องอกที่เป็นเนื้อธรรมดา มีการเจริญเติบโตช้า ไม่ใช่เซลล์มะเร็ง สามารถรักษาให้หายหรือมีขนาดเล็กลงได้ 2.เนื้องอกที่เป็นเนื้อร้าย หากมีสัญญาณอันตรายที่เกิดขึ้นกับร่างกายที่อาจบ่งบอกว่ามีเนื้องอกในสมอง ควรรีบมาพบแพทย์</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ดูแลผิวพรรณแบบแผนไทย -เสนอข่าว ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว ภก.ชำนาญการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวถึงการประพินผิวของหญิงไทยสมัยโบราณ ว่า ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สมุนไพรต่างๆ เริ่มตั้งแต่การทำความสะอาดผิวด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำล้างข้าว น้ำขาวข้าว ที่อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ หลังล้างหน้าจะบำรุงผิวด้วยน้ำมันมะพร้าว หากเป็นสิ่วจะใช้เปลือกมังคุดลดการอักเสบ ส่วนการทำทำความสะอาดผิวกายจะใช้มะขามเปียก หัวขมิ้น โพล บดผสมไว้ขัดตัว เพื่อช่วยผลัดเซลล์ผิวให้ดูกระจ่างใส ดับกลิ่นตัว และบำรุงผิว สระผมใช้มะกรูด การบำรุงผิวยังมีการใช้น้ำมันข้าวโพดทาผิวหน้าทุกวัน ส่วนการสีฟันจะใช้กิ่งข่อยทุบปลายพุ่มจุ่มน้ำสีฟัน</p>
<p>www.thaipr.net</p>	<p>วันการได้ยินโลก -เสนอข่าว รพ.ราชวิถีจะจัดงานวันการได้ยินโลก (World Hearing Day 2018) ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ตรงกับวันที่ 3 มี.ค.ของทุกปี เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชากรโลกตระหนักถึงความสำคัญของการได้ยิน รู้จัก และป้องกันการสูญเสียการได้ยิน ซึ่งทำให้มีผลต่ออาชีพการทำงาน การเรียน ฯลฯ โดยในงานมีการ เสวนาให้ความรู้ "ลดเสียง ลดหูหนวก" นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง บริการตรวจหู และบริการตรวจเช็คเครื่องช่วยฟัง ฟรี โดยมี นพ.เจษฎา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โชคดำรงสุข ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดงานในวันเสาร์ 3 มี.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมพญาไทชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.ราชวิถี</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์โพสทูเดย์</p>	<p>ผลงาน 15 ปี สสส. -เสนอข่าว สำนักสนับสนุนสุขภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. จัดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว "กว่าทศวรรษ พัฒนาครอบครัวอบอุ่น สร้างคุณค่าคน คือผลงานของเรา" ระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ. 2561</p> <p>นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลา 15 ปี ของ สสส.ในการทำงานด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว ได้สนับสนุนนโยบาย "การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต" ของรัฐบาล มีความสำเร็จของการทำงาน ดังนี้ กลุ่มปฐมวัย (แรกเกิด-5 ปี) ร่วมกับสธ.จัดทำคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM), ร่วมกับสธ. สปสช. สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด และเครือข่าย พัฒนาระบบการดูแลรักษา และป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิด 5 โรคสำคัญ , พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับในการพัฒนาเด็กปฐมวัย</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>หมอกควันภาคเหนือ -เสนอข่าว นายสุเทพ พงศ์รี หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.เชียงใหม่เปิดเผยว่า สสจ.เชียงใหม่ได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละอองในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ได้แจ้งไปยัง สสอ.ทุกอำเภอ รพศ./รพท./รพช./รพสต.ทุกแห่ง ให้เตรียมแจกหน้ากากอนามัย สำหรับกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งให้สวม.ทุกหมู่บ้านออกเยี่ยมบ้านให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ และประชาสัมพันธ์รณรงค์ "51 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน" ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 20 เมษายนนี้ พร้อมทั้งแนะนำประชาชนดูแลสุขภาพด้วยมาตรการ "หลีกเลี่ยง ปิด ใช้น้ำ งด" ได้แก่ 1.หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละออง 2.ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ป้องกันฝุ่นละอองเข้าบ้าน 3.ใช้หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น 4.เลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้ง และ 5.งดการเผาทุกชนิด สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ต้องระมัดระวังสุขภาพเป็นพิเศษ และควรสังเกตอาการตนเอง หากต้องรับประทานยาประจำตัวต่อเนื่อง ให้จัดเตรียมยาให้พร้อม</p>
<p>หนังสือที่ สธ 0830.3/547 ลว 16 ก.พ.61</p>	<p>รพ.สวนสราญรมย์ชี้แจงข้อเท็จจริง -นพ.จุมภฏ พรหมสีดา ผอ.รพ.สวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธานี ชี้แจงกรณีเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน วันที่ 8 ก.พ. 2561 เผยแพร่ข้อมูลว่า รพ.จ้างเขียนซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศสำหรับให้บริการผู้ป่วย และจัดซื้อคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ งบประมาณ 7 ล้านบาทบาท แต่มีปัญหาการใช้งาน ว่า รพ.สวนสราญรมย์จัดจ้างเขียนโปรแกรม HIS-SSR ด้วยวิธีพิเศษ วงเงิน 3.5 ล้านบาท และจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับซอฟต์แวร์ วงเงิน 3,850,000 บาท ในการใช้งานพบปัญหาที่เกิดจากตัวโปรแกรม 7 ครั้ง นอกนั้นเกิดจากปัจจัยอื่น เช่น ระบบเครือข่าย ระบบไฟฟ้า ฯลฯ หลังแก้ไขสาเหตุทั้งหมด สามารถใช้งานได้ปกติจนถึงปัจจุบัน ผู้ใช้โปรแกรม ร้อยละ 97.1 ยอมรับว่ามีประโยชน์ ทำให้ทำงานได้สะดวก รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ</p>